

**CHỈ THỊ****Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ khó khăn, chặn đà suy giảm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng**

Năm 2013 là năm rất quan trọng, năm bản lề của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước, đầu tư công vẫn tiếp tục cắt giảm, thị trường bất động sản vẫn đóng băng và chưa có dấu hiệu hồi phục, thị trường xây dựng bị thu hẹp,... Vì thế, bên cạnh việc suy giảm mức tăng trưởng so với năm 2012, nhìn chung hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại hầu hết các đơn vị đều có hướng sụt giảm, đặc biệt tại khối các doanh nghiệp có ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản. Hoạt động đầu tư cũng không thu được hiệu quả, nhiều dự án chậm tiến độ so với dự kiến; tình trạng các đơn vị gặp khó khăn về tài chính khá phổ biến do nguồn vốn chủ sở hữu thấp, chi phí tài chính cao, dư nợ phải thu cùng khối lượng sản phẩm tồn kho lớn,... Công tác quản trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong việc quản lý của Công ty mẹ đối với công ty con và mối liên hệ giữa Công ty mẹ với các công ty liên kết.

Trước tình hình trên, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2013 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015 một cách hiệu quả, ổn định và bền vững, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty 100% vốn nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 01/CT-BXD ngày 23/01/2013 về tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, số 02/CT-BXD ngày 14/10/2013 về tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng quản lý vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp thuộc Bộ.

2. Tiếp tục rà soát tình hình sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch đã được giao từ đầu năm; điều hành quyết liệt, phân đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2013; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và theo nguyên tắc: có tăng trưởng hợp lý, ổn định, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu. Thực hiện tốt các giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, đối chiếu và phân loại các khoản nợ (nợ phải trả, nợ phải thu) đồng thời tập trung xử lý các khoản nợ, sản phẩm tồn kho... cũng như cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng các quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng các nguồn vốn và gắn với việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Phát hiện, ngăn chặn và không để xảy ra tình trạng tham nhũng tại doanh nghiệp, đơn vị.

5. Tiếp tục rà soát kỹ các dự án đang triển khai và dự án chuẩn bị đầu tư, kiên quyết dừng triển khai các dự án không có hiệu quả, không khả thi và không đủ điều kiện thực hiện.

6. Tập trung đầu tư nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư sắp hoàn thành, các dự án có khả năng phát huy hiệu quả sớm.

Đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị: cần tính toán lại hiệu quả, tính khả thi của từng dự án cụ thể, trên cơ sở đó xem xét lại tiến độ thực hiện, khả năng huy động các nguồn vốn để có biện pháp đầu tư thích hợp, phát huy được hiệu quả đầu tư.

Đối với các dự án vật liệu xây dựng: Đánh giá lại toàn diện thực trạng công nghệ sản xuất, khả năng quản lý và hệ thống tiêu thụ (có so sánh với thực tế hiện nay trên thế giới); mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào (năng lượng, nguyên liệu) đến khả năng tiêu thụ sản phẩm. Không đầu tư mới, không đầu tư mở rộng các dự án nếu không có đánh giá cụ thể và tính khả thi cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong giai đoạn hiện nay và dự báo trong các năm kế tiếp.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, sự nghiệp kinh tế, khoa học, ODA sửa chữa thường xuyên,...): căn cứ kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đã được giao, khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm đúng tiến độ.

7. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giảm nợ đọng vốn tại các dự án. Kịp thời báo cáo Bộ tình hình công nợ các công trình, dự án hiện có vướng mắc về thủ tục thanh toán để có hướng xem xét, giải quyết.

8. Thực hiện nghiêm các quy định, trình tự thủ tục và phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng. Làm tốt công tác giám sát đánh giá đầu tư bảo đảm có chất lượng hiệu quả và gửi báo cáo định kỳ về Bộ. Nêu rõ những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và tờ trình xin phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư của các đơn vị phải gửi về Bộ trước ngày 30/11/2013 để Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị) các đơn vị phê duyệt theo thẩm quyền. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 các đơn vị phải gửi về Bộ để theo dõi, kiểm tra và đánh giá theo tinh thần Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

9. Thực hiện nghiêm túc nội dung Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt; định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định.

10. Rà soát, kiện toàn công tác cử người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác, phù hợp với nội dung quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (trong đó quy định Thành viên Hội đồng thành viên không là cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên).

11. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung đề trình Bộ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tổng công ty 100% vốn nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Công đoàn XĐVN;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Vụ QLDN, Vụ TCCB, Thanh tra XD;
- Lưu: VT, KHTC.

**BỘ TRƯỞNG**

(đã ký)

**Trịnh Đình Dũng**